



ข่าวคณะประมง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำเดือน ธันวาคม 2563



ก ลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจังหวัดเชียงราย เข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลา และเยี่ยมชมคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัย และการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการบริการวิชาการประจำฐาน เรียนรู้ต่างๆ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563



พ ลักสูตรปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการใช้งานด้านการประมง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยมีคุณอรุณพล พิกันน้อย Founder & CEO, Dev Design Corner Co.Ltd ผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing เป็นวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ และบุคลากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จิตเชิงใหม่เข้าร่วมอบรมด้วย



ว นที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี และ นักศึกษา สาขาวิชาการประมง ของคณะ ได้เข้าติดตามโครงการประมงโรงเรียน และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาการการประมง และสาขาวิชานวัตกรรมการประมง ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 และ โรงเรียนแม่สายวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่



ว นที่ 9 ธ.ค. 2563 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี และนักศึกษา สาขาวิชาการประมง ของคณะ ออก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาการการประมง และสาขาวิชานวัตกรรมการประมง ในโครงการวันแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ และติดตามโครงการประมงโรงเรียน ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



ข่าวคณะประมง

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำเดือน ธันวาคม 2563



คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร การฝึกงาน สหกิจศึกษา และการสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2563



คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนให้นัก เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 ได้แก่ สาขาวิชาการการประมง และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการประมง



วนวันที่ 24 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ โดยมีคณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้